

แบบฟอร์มมาตรฐานการปฏิบัติงาน (SOP)

ชื่อหน่วยงาน ศูนย์อนามัยที่ 6	คู่มือการปฏิบัติงานการขับเคลื่อนตัวชี้วัด
	ชื่อตัวชี้วัด ระดับความสำเร็จของการขับเคลื่อนการดำเนินงานส่งเสริมสุขภาพ กลุ่มสตรีและเด็กปฐมวัย

1. วัตถุประสงค์ (Objectives)

การจัดทำกระบวนการผลักดันงานวิจัยและข้อมูลเป็นนโยบายระดับเขต ของศูนย์อนามัยที่ 6 เพื่อให้การดำเนินงานมีประสิทธิภาพ/ประสิทธิผล และส่งผลให้ตัวชี้วัดบรรลุตามเป้าหมาย

2. ขอบเขต (Scope)

เป็นการจัดทำกระบวนการผลักดันงานวิจัยและข้อมูลส่งเสริมสุขภาพกลุ่มสตรีและเด็กปฐมวัย เป็นนโยบายระดับเขต โดยการมีส่วนร่วมทุกภาคส่วน ได้แก่ สปสช. เขตสุขภาพ สำนักงานสาธารณสุข และหน่วยบริการในพื้นที่ ซึ่งมีการวิเคราะห์ปัญหาของพื้นที่ และวิเคราะห์ปัจจัยสำคัญที่ส่งผลต่อปัญหา ในปี 2565 ศูนย์อนามัยได้ผลักดันตัวชี้วัดการฝากครรภ์คุณภาพครบ 5 ครั้งของหญิงตั้งครรภ์ เป็นนโยบายระดับเขต

3. คำจำกัดความ (Definition) (ถ้ามี)

อปสช. คือ คณะอนุกรรมการหลักประกันสุขภาพระดับเขตพื้นที่

งบ PPA เขต คือ งบสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคระดับเขต เป็นค่าใช้จ่ายบริการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรค ที่ต้องการเร่งรัดการเข้าถึงบริการตามนโยบาย หรือแก้ไขปัญหาพื้นที่ระดับเขต ตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่องประเภทและขอบเขตของบริการสาธารณสุข (ฉบับที่ 10)

4. ความรับผิดชอบ (Responsibilities)

กลุ่มงานสตรีและเด็กปฐมวัย กลุ่มพัฒนาการส่งเสริมสุขภาพ

5. ขั้นตอนการปฏิบัติ (Procedure)

ผังกระบวนการ	รายละเอียดงาน	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ	เอกสารที่เกี่ยวข้อง
	วิเคราะห์สถานการณ์แนวโน้มและปัจจัยที่เกี่ยวข้อง เพื่อจัดลำดับปัญหาในพื้นที่ โดยใช้ข้อมูลจากงานวิจัยและข้อมูล HDC และจัดทำข้อมูลเตรียมนำเสนอ	7 วัน	กลุ่มสตรีและเด็กปฐมวัย	- แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี - แผนยุทธศาสตร์กรมฯ - งานวิจัย และข้อมูลจาก HDC
	นำเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลแก่คณะทำงานพัฒนาระบบบริการปฐมภูมิ และสร้างเสริมสุขภาพป้องกันโรค เขต 6 เพื่อพิจารณาปัญหาสุขภาพในพื้นที่ (health needs) และเตรียมข้อมูลนำเสนออปสข.เพื่อคัดเลือก PPA เขต	1 วัน	กลุ่มสตรีและเด็กปฐมวัย	สไลด์ข้อมูลสถานการณ์
	คณะอนุกรรมการหลัก ประกันสุขภาพระดับเขตพื้นที่ ประชุมเพื่อกำหนดหลักเกณฑ์การจ่ายค่าใช้จ่ายบริการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคที่เป็นปัญหาพื้นที่ระดับเขต และคัดเลือกโครงการในงบ PPA เขต โดยมีผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธาน	1 วัน	สปสข.	สรุปรายงานการประชุม
	สปสข.จัดประชุมชี้แจงโครงการในงบ PPA เขต แก่สสจ./รพศ./รพท./รพช./สสอ./รพ.สต. ได้รับทราบ รวมทั้งแนวทางการดำเนินงานบริการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรค	1 วัน	สปสข.	- สไลด์นำเสนอข้อมูล - กำหนดการประชุม
	หน่วยบริการในพื้นที่เขตสุขภาพที่ 6 ดำเนินงานตามแนวทางการดำเนินงาน บริการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรค (PPA เขต)	1 ปี	รพ.สต./รพศ./รพท./รพช.	ข้อมูลจาก HDC
	ประชาชนได้รับการบริการจากหน่วยบริการ และศูนย์อนามัยที่ 6 Monitor ข้อมูลเดือนละ 1 ครั้ง พร้อมทั้งคืนข้อมูลให้พื้นที่ได้รับทราบและติดตามกำกับ	- 1 ปี - 3 วัน	- กลุ่มยุทธศาสตร์ - กลุ่มสตรีและเด็กปฐมวัย - กลุ่มสตรีและเด็กปฐมวัย - เผยแพร่ข้อมูลให้สสจ.	ข้อมูลผลการดำเนินงาน เผยแพร่บนเว็บไซต์ศูนย์อนามัยที่ 6

6. ภาคผนวก (ถ้ามี)

มีการทำงานร่วมกับสปสช. เขตสุขภาพ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด และหน่วยบริการ
ในพื้นที่ โดยสปสช.สนับสนุนงบประมาณ ศูนย์อนามัยที่ 6 Monitor ข้อมูลเดือนละ 1 ครั้ง และคืนข้อมูลให้
พื้นที่เพื่อติดตามการดำเนินงาน

อนุมัติ
หมัด ภิรัต

(นายพนิต โสเสถียรกิจ)

ผู้อำนวยการเฉพาะด้าน (แพทย์)

ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ ๖